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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๑  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

         วันพฤหสับดี  ที่  ๑๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
         ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
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นายบุญนะ          ตามล 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
นายทัตธน          หาดพรม 
นางสุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
นายณรงค์          วังอินทร์ 
นางธัญญารัตน์    ปัญญา 
นางสันต์ฤทัย      แก้วใส 
นายพิทยา          วิชัยยา 
นายชเณรินทร์    บัวผัน 
นางประกอบ      ไชยชนะ 
นายวิฑูร            วรัญสิรภพ 
นายอนันท์          สุริยศ 
นายอภิวัฒน์       สอดสี 
นางละเอียด       เตชะเสนา 
นายรุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
นางระเบียบ       กะรัตน์ 
นางบุญทุม         สุขใจ 
นายอ านวย         สงคราม 
นายประสิทธิ์      สุริยา 
นางจ าเนียร         ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภา อบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภา ฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ       ตามล 
บุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
ทัตธน        หาดพรม 
สุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
ณรงค์         วังอินทร์ 
ธัญญารัตน์    ปัญญา 
สันต์ฤทัย       แก้วใส 
นายพิทยา     วิชัยยา 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
ประกอบ       ไชยชนะ 
วิฑูร            วรัญสิรภพ 
อนันต์          สรุิยศ 
อภิวัฒน์        สอดสี 
ละเอียด       เตชะเสนา 
รุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
ระเบยีบ       กะรัตน์ 
บุญทุม        สุขใจ 
อ านวย        สงคราม 
ประสิทธิ์       สุริยา 
จ าเนียร        ม้าแก้ว 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นายส ารวย       ผัดผล 
นายธีรศักดิ์      โคกมา 
นายม้าย          สงคราม 
นางเกษรา        สารรัตนะ 
นางธัญญาพันธ์  สุขนันตพงค์ 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต.เมืองจัง 
ผอ.กองการศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

ส ารวย       ผัดผล 
ธีรศักดิ์       โคกมา 
ม้าย           สงคราม 
เกษรา        สารรัตนะ 
ธัญญาพันธ์ สุขนันตพงค์ 
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 เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                 ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                  ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                 อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
               ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 
                ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์ กันฟัน ผู้ใหญ่บ้านสบยาว หมู่ที่ ๗ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับการคัดเลือก ในนาม
ของสภาฯก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที ่๑ ครั้งที ่๑   
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที ่๑ วันพฤหัสบดี ที ่๑ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ประชุม      มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่
เห็นชอบ  -  เสียง 
 
               ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 
  

.................................ฯลฯ........................................... 
 

                ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด มหาชนและ/
หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ใช้พื้นที่ตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม 

 นายบุญนะ  ตามล   ประธานสภาฯ 

                    ส าหรับการขอความเห็นชอบของบริษัทแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด มหาชนและ/หรือ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เป็นเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติของการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
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ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามมาตรา ๑๖ (ยกเว้นการท าเหมืองแร่และกิจการที่
เกี่ยวข้อง) เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนของบ้านสบยาว อยู่ภายในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

นายวิฑูร  วรัญสิรภพ    สมาชิกสภาฯหมู่ ๗ 

                    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ส าหรับการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ของบริษัทฯ ทางท่านผู้ใหญ่บ้านสบยาว หมู่ ๗ ได้น าเข้าสู่ที่ประชุมประชาคม ของบ้านสบยาวแล้ว เมื่อ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพ่ือให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะมีการเสนอเข้าสภาฯ ซึ่งการเสนอเพ่ือ
ขอให้ทางสภาฯได้พิจารณาเห็นชอบนั้น ก็เพ่ือทางบริษัทฯ จะได้น าไปประกอบในเอกสารที่จะขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงให้ความเห็นชอบในส่วนที่เห็นว่า ทางบริษัทได้มี
การด าเนินการในเรื่องของการให้บริการเครือข่ายฯจริง ซึ่งไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และทางบริษัทจะได้
ใช้เอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาฯ ไปประกอบเอกสารเพ่ือขออนุญาตดังกล่าวฯ ต่อไป ครับ 

ประธานฯ ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด
มหาชนและ/หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ใช้พื้นที่ตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมได้ เพ่ือน าข้อมูลต าแหน่ง
ที่ตั้งเสาดังกล่าวประกอบยื่นขออนุญาตกรมป่าไม้ต่อไป 

ที่ประชุม     มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

                ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
                ๔.๑ เรื่อง  

………………………………………………………………………….. 

                ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐ น 

                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม     
             
                  (นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์)                                               (นายบญุนะ   ตามล) 
                เลขานุการสภา อบต. เมืองจัง                                           ประธานสภา อบต. เมืองจัง  
 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจงานการประชุม 
 
 
      (นายบุญธรรม  แสนดวงแก้ว)             (นายทัตธน  หาดพรม)                   (นางระเบียบ   กะรัตน์)    
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